

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง

๑. คัดตัวแทนสหกรณ์คูกานประเทศญี่ปุ่น
๒. รอบรู้เกษตร : เตรียมพัฒนา “อาหารสำเร็จรูป”สู่อาเซียน
๓. หนองคายแล้ง-อ่างเก็บน้ำเหือด เตือนงดทำนาปรัง-โคราชสั่งเตรียมรับมือ
๔. เยี่ยมชม
๕. ผู้เกษตรกรหอมแคนเน้นสร้างคุณค่านิยมพัฒนาเศรษฐกิจ
๖. เร่งพัฒนาตลาด อ.ต.ก. ๖ จังหวัด หนุนเกษตรกรขายผลผลิต
๗. ‘กรมชล’เบรกทำนาปรัง เชื้อนลดระบายน้ำรับ ‘แล้ง’

หนังสือพิมพ์

- เดลินิวส์
คมชัดลึก
ข่าวสด
โพสต์ทูเดย์
แนวหน้า
กรุงเทพธุรกิจ
กรุงเทพธุรกิจ



คัดตัวแทนสหกรณ์ดูงานประเทศไทย

ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้คัดเลือกตัวแทนสหกรณ์ 15 แห่ง เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานระบบการจัดการตลาดสินค้าเกษตร ที่ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 19 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2557 โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ผ่านทางองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรได้นำสินค้าที่ผลิตออกจำหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรง โดยจัดตั้งเป็นตลาดสินค้าเกษตรขึ้นในชุมชน เพื่อลดขั้นตอนการนำสินค้าจากแหล่งผลิตออกสู่ตลาด และเป็นทางเลือกใหม่ให้กับชาวบ้านในชุมชน ได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพจากเกษตรกร

การคัดเลือกตัวแทนจะพิจารณาจากสหกรณ์ที่มีความพร้อมด้านการบริหารจัดการตลาดสินค้า และมีหลายสหกรณ์ได้จัดตั้งตลาดสินค้า

เกษตรแล้ว แต่ยังจำเป็นต้องเรียนรู้และหาประสบการณ์เกี่ยวกับรูปแบบของตลาดสินค้าเกษตร เพื่อนำมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับชุมชนของตนเองต่อไป

“การเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นนั้น ตัวแทนสหกรณ์ได้ศึกษารูปแบบการค้าเงินธุรกิจของสหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่น และกระบวนการในการผลิตพืชผัก ผลไม้ สินค้าประมง และปศุสัตว์ของประเทศญี่ปุ่นว่า มีกระบวนการผลิตอย่างไรที่ทำให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ แล้วนำความรู้นั้นกลับมาถ่ายทอดให้กับสมาชิกสหกรณ์ด้วยกันได้มีความเข้าใจ เพื่อกลับไปปรับปรุงและพัฒนาสินค้าของตนเองให้มีคุณภาพ ซึ่งจะให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในสินค้าของสหกรณ์ที่นำมาวางขายในตลาดชุมชน และสามารถผลักดันเพื่อส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้ในอนาคตต่อไป” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว.



● จัดใหญ่งานสินค้าฮาลาลนานาชาติ

เชียงใหม่-ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานใหญ่การแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ เชียงใหม่ 2557 (Chiang Mai Halal International Fair : CHIF 2014) ระหว่างวันที่ 7-8.ก.พ. ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ตเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่สินค้า ผลิตภัณฑ์ การบริหารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมุสลิมจากทุกภาคในประเทศ และจากกลุ่มประเทศสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) รวมไปถึงกลุ่ม GMS & BIMSTEC มาจัดแสดงและจำหน่าย ภายในงานพบกับบูธแสดงสินค้ากว่า 200 บูธ

● หนุนสินเชื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร

เดโช-นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดเลย เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดสรรวงเงินกู้ยืมให้ จ.เลย ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรเป็นระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2555-2559 โดยในปีแรกได้รับการจัดสรรเป็นเงิน 5.32 ล้านบาท และระหว่างปีที่ 2-5 ปีละ 6,318,180 ล้านบาท โดยมีกลุ่มเกษตรกรดำเนินการยื่นเรื่องขอรับการสนับสนุน

เงินเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร จำนวน 17 กลุ่ม ในภาพรวมกลุ่มเกษตรกรจะมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมไปผลิตข้าวโพด เลี้ยงปลา เลี้ยงโคเนื้อ และจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้สมาชิกเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรมีเงินทุนในการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ จัดหาวัสดุอุปกรณ์การผลิตมาบริการให้แก่สมาชิกตามความต้องการของสมาชิก และสมาชิกกลุ่มมีเงินทุนเพียงพอในการประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีรายได้เพียงพอแก่การดำรงชีพ

● เตรียมพัฒนา "อาหารสำเร็จรูป" สู่อาเซียน

กทม.-นสพ.ศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ เลขานุการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า จากที่ไทยได้เปิดตลาดภายใต้กรอบความตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี ในปี 2558 คาดว่า ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปของไทยจะมีโอกาสทางการตลาดเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งขณะนี้ มกอช.ได้เปิดให้ผู้เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะต่อร่างเอกสารการจัดทำความตกลงการยอมรับร่วม (เอ็มอาร์เอ) สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับเพื่อเตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปของอาเซียน (ACCSQ PFPWG) ครั้งที่ 18 ซึ่งจะจัดขึ้นในเร็ว ๆ นี้



ข่าวสด

วันที่ : เสาร์ 8 กุมภาพันธ์ 2557

ปีที่ : ฉบับที่: 8,472 หน้า: 8

คอลัมน์ : หนองคายแล้ง-อ่างเก็บน้ำเหือด เดือนงดทำนาปรัง-โคราชสั่งเตรียมรับมือ

หนองคายแล้ง-อ่างเก็บน้ำเหือด เดือนงดทำนาปรัง-โคราชสั่งเตรียมรับมือ

นครราชสีมา - สภาพภายในลำน้ำจักราชที่ไหลผ่าน อ.พิมาย พบปริมาณน้ำเริ่มแห้งขอดจนมีสันดอนโผล่ขึ้นมาให้เห็น และบางจุดแห้งจนเดินข้ามฝั่งได้ เช่นเดียวกับปริมาณน้ำภายในลำน้ำมูลเหนือโครงการส่งน้ำและบำรุงทุ่งสัมฤทธิ์ เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องปิดประตูระบายน้ำทั้ง 6 บาน หลังระดับน้ำบริเวณเหนือประตูระบายน้ำ วัดจากระดับพื้นวัดได้ 3.6 เมตร ซึ่งอยู่ในระดับน้ำแดง ทั้งนี้เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพิมายและใกล้เคียงในช่วงฤดูแล้ง ด้านนายชิตชนก สมประเสริฐ ผอ.สำนักชลประทานที่ 8 นครราชสีมา เผยว่า ปริมาณน้ำภายในอ่างเก็บน้ำหลักทั้ง 5 แห่งในพื้นที่ ล่าสุดในแต่ละอ่างยังมีระดับน้ำที่เกือบเต็มความจุกักเก็บ อาทิ อ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ.สีคิ้ว มีปริมาณน้ำ 253.44 ล้านลบ.ม. อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย ปริมาณน้ำ 104.78 ล้านลบ.ม. อ่างเก็บน้ำลำแพระ อ.ครบุรี มีปริมาณน้ำ 291.32 ล้านลบ.ม. อ่างเก็บน้ำมูลบน อ.ครบุรี มีปริมาณน้ำ 135.80 ล้านลบ.ม. และอ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ อ.เสิงสาง มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 87.61 ล้านลบ.ม. จึงมั่นใจว่าปริมาณน้ำที่มีอยู่เพียงพอต่อความต้องการในการอุปโภคบริโภคอย่างแน่นอน ส่วนในพื้นที่การเกษตร สามารถส่งไปได้เฉพาะพื้นที่เขตชลประทานเท่านั้น

ส่วนใน จ.หนองคาย พบระดับน้ำเริ่มแห้งขอด โดยอ่างเก็บน้ำหลายแห่งขณะนี้ก็มีปริมาณน้ำภายในอ่างเหลือเพียงร้อยละ 50-60 เท่านั้น อาทิ อ่างเก็บน้ำหนองห้อง อ.เมือง ซึ่งเกษตรกร 2 ตำบล คือ ต.หนองสองห้อง และ ต.คำขบหวาน ต้องใช้น้ำทำการเกษตร แต่ปีนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเหลือน้อย ล่าสุดเหลือเพียงครึ่งเดียวทำให้เกษตรกรต้องลดการปลูกข้าวนาปรังลงกว่าครึ่งหนึ่ง แล้วหันมาปลูกพืชชนิดอื่น โดยเฉพาะข้าวโพคที่ใช้ใช้น้ำน้อยกว่าแทน



โพสต์ทูเดย์

วันที่ : เสาร์ 8 กุมภาพันธ์ 2557

ปีที่ : ฉบับที่ : 4,020 หน้า : A 8

คอลัมน์ : เขียวหม



นส.พ.สรวิศ ธาณีโต (ที่ 2 จากซ้าย) รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปสัตว์ปีกปลอดภัย พร้อมชมความพร้อมการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็งล็อตแรกไปประเทศญี่ปุ่น ช่วยสร้างความมั่นใจมาตรฐานอาหารปลอดภัยของไทยให้กับประเทศผู้นำเขารายอื่น โดยมีนายสุชาติ สิทธิชัย (ซ้ายสุด) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และ นายประสิทธิ์ ฉลองชัยชาญ (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซี.พี.เมอร์แซนไดซิ่ง จำกัด ให้การต้อนรับ ณ โรงงานชำแหละและแปรรูปเนื้อไก่ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



เกษตรกรหมอแผน เน้นสร้างค่านิยม พัฒนาเศรษฐกิจ

นายธรรมบุญ บุญไครสร เกษตร
จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยถึงแนวคิด
ในการทำงานว่า ผลการพัฒนาด้าน
การเกษตรของไทย 20-30 ปีที่ผ่านมา
ทำให้ทราบแล้วว่า เราพัฒนาผิดทาง
เพราะเน้นการผลิตให้ได้ปริมาณมาก
แต่เกษตรกรไม่สามารถขายผลผลิตได้
ทำให้ประสบการขาดทุนสินค้าเกษตร
ราคาตกต่ำ

ปัจจุบันไทยมีเกษตรกร
จำนวน 40% ของจำนวนประชากร
ทั้งหมด แต่เกษตรกรทั้งหมดกลับ
มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนเพียง 8.8%
ของรายได้รวมทั้งประเทศ ขณะ
ประชากรที่เป็นนักธุรกิจและพ่อค้า
มีจำนวน 15% แต่มีรายได้มาก
ถึง 60% ของรายได้ทั้งหมด ส่วน
ประชากรที่เหลืออีก 45% คือ
ข้าราชการและพนักงาน ซึ่งมีรายได้
ประมาณ 30%

ดังนั้นการแก้ไขปัญหานี้สิน
ของเกษตรกรให้หมดไป จะต้องแก้ไข
ที่ค่านิยมโดยรวมของคนทั้งหมดก่อน
คืออย่ามุ่งเน้นพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แต่ต้องปลูกฝังค่านิยมในการใช้สินค้า
ภายในประเทศ การปรับทัศนคติ
ในการประกอบอาชีพให้กับเยาวชน
ให้สนใจอาชีพการเกษตร การรู้จักรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและการอยู่ร่วมกัน



เร่งพัฒนาตลาดอ.ต.ก.6จังหวัด หนุนเกษตรกรขายผลผลิต

สัมภาษณ์

• ยุพิน พงษ์ทอง

การสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนเกษตรกรเป็นหัวใจสำคัญใน
การสร้างรากฐานให้กับสังคม สร้าง
รายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มคุณภาพชีวิต
องค์กรตลาดเพื่อเกษตรกรหรือ อ.ต.ก.เป็น
หน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่นี้มาโดยตลอดและ
ระหว่างนี้ก็กำลังเร่งแผนพัฒนาตลาด อ.ต.ก.
ที่โด่งดังในกรุงเทพฯ ไปยังภูมิภาค
“กรุงเทพมหานคร” สัมภาษณ์พิเศษ
นางลาวัญย์ ปาการะนันท์ รองผู้อำนวยการ
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)

นางลาวัญย์ กล่าวว่า อ.ต.ก. จะเร่ง
เดินหน้า สนับสนุนการพัฒนาครบวงจร
สินค้าเกษตร และส่งเสริมระบบตลาด
กลางในระดับชุมชน ให้เกษตรกรสามารถ
รวบรวมและกระจายผลผลิตไปยังตลาด
กลางภูมิภาค โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเร่ง
พัฒนาพื้นที่ตลาดกลางและคลังสินค้าที่
เดิมสร้างขึ้นเพื่อเป็นคลังเก็บปุ๋ย นำมา
พัฒนาเป็นตลาดเกษตรชุมชนและศูนย์
อาหารคุณภาพ ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่
ตรัง สงขลา ฉะเชิงเทรา นครสวรรค์
ขอนแก่น และนครราชสีมา

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาด
สินค้าเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
เกษตรกรในภูมิภาค โดยตลาดกลางใน
แต่ละแห่งได้เริ่มทดสอบการทำตลาดไป
แล้ว ตั้งแต่เดือน ส.ค. 2556 เป็นต้นมา

ในระยะแรกอ.ต.ก. ได้เปิดโอกาสให้
เกษตรกรและผู้ประกอบการในชุมชนเข้า
มาจำหน่ายสินค้าและผลผลิตกับสหกรณ์
6 เดือน เพื่อเป็นการทดสอบตลาดและ
หากตลาดมีแนวโน้มไปได้ดี เป็นที่ยอมรับ
ของผู้บริโภค อ.ต.ก. จะหารือกับองค์กร
ในท้องถิ่น เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด อบจ.
อบต. ในการกำหนดค่าเช่าสำหรับผู้ค้าที่
เหมาะสมต่อไป

การพัฒนาตลาดอ.ต.ก. ในภูมิภาค
ครั้งนี้ ไม่ได้มุ่งหวังที่จะดำเนินการเพื่อ
แสวงหากำไรหรือรายได้ แต่มุ่งช่วยเหลือ
เกษตรกรด้านการตลาดสินค้าเกษตร เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกร รวมทั้ง

**อ.ต.ก.เติบโตมาได้
ทุกวันนี้เพราะ
เกษตรกรจะนั้นจะไม่
ทิ้งเกษตรกรแน่นอน**

» ลาวัญย์ ปาการะนันท์



ต้องการพัฒนาพื้นที่ของอ.ต.ก. ที่กระจาย
อยู่ทั่วภูมิภาคให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
สามารถส่งเสริมเกษตรกรในชุมชนได้มีรายได้
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

สำหรับรูปแบบในการจัดสร้างตลาด
ในแต่ละจังหวัดนั้น จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
นั้น เช่น จังหวัดตรังจะเป็นตลาดพรรณไม้
ส่วนจังหวัดสงขลาเนื่องจากอยู่ใกล้ศูนย์
ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน ที่ทำการ
อบจ. อบต. และเป็นทางผ่านที่จะไป
เกาะยอ ดังนั้นตลาด อ.ต.ก. จะเป็นที่
รองรับผู้บริโภคที่เดินทางผ่านไปมา ตาม
ถนนเส้นทางดังกล่าว เหมาะสมที่จะทำ
เป็นศูนย์อาหารคุณภาพและตลาดสด
ต้นแบบ มีร้านค้าแพ ร้านอาหาร และเปิด
ลานแสดงให้กับโรงเรียน และมีแผนที่จะ
ผลักดันตลาดกลางสงขลาขึ้นแทน Best
of Asia ภาคใต้ในอนาคต

ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เป็นแหล่ง
ผลิตผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น มะม่วง
จึงมีแผนสร้างเป็นตลาดเกษตรชุมชน
จังหวัดขอนแก่นเป็นตลาดสินค้าคุณภาพเน้น
เตรียมประสานงานกับสำนักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเพื่อผลักดัน
เป็นร้านต้นแบบ Q chop เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อ
ให้แต่ละตลาดแข่งขันกันเป็นที่ยอมรับของชุม
ชนอ.ต.ก. จะเข้าไปจัดกิจกรรมส่งเสริมทาง
ด้านการตลาดอย่างสม่ำเสมอ

อ.ต.ก. ได้ทยอยเปิดตลาดในส่วน
ภูมิภาคทั้ง 6 แห่งตั้งแต่กลางปี 56 เป็นต้น

มา ระหว่างนี้อยู่ระหว่างให้เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการขายฟรี คาดว่าหากตลาด
เป็นที่ยอมรับของชุมชน จะช่วยสร้างรายได้
ให้ อ.ต.ก. ประมาณ 11-13 ล้านบาทต่อปี
ในขณะที่ตลาดอ.ต.ก. กรุงเทพฯมีรายได้ปี
ละ 90 ล้านบาท ทั้งนี้ อ.ต.ก. ยังมีพื้นที่ใน
จังหวัดอื่นๆ อีกมาก จะเร่งขยายการพัฒนา
ให้ครอบคลุมต่อไป

การพัฒนาตลาดอ.ต.ก. ในภูมิภาค
ขึ้นมานั้น เป็นการให้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและใช้พื้นที่ให้เต็มพื้นที่ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อเกษตรกร และอ.ต.ก. เอง ที่
สำคัญสินค้าที่จะนำมาจำหน่ายในตลาดนี้
จะต้องมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน โดยตลาด
อ.ต.ก. ที่จัดจักร กรุงเทพฯจะเป็นต้นแบบ
ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
ตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไป ในขณะที่ตลาด
ตามภูมิภาคต่างๆ ในอนาคตจะเป็นจุด
เชื่อมโยง การค้าสินค้าขายแดนรวมทั้ง
สินค้าท้องถิ่นหลังจากที่ไทยเข้าสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วย

“หัวใจของอ.ต.ก. คือเกษตรกร
อ.ต.ก.เติบโตมาได้ทุกวันนี้เพราะ
เกษตรกร ฉะนั้นอ.ต.ก. จะไม่ทิ้ง
เกษตรกรอย่างแน่นอน เพราะหน้าที่
หลักของอ.ต.ก. ก็คือสร้างงานให้กับชุมชน
มีพื้นที่รองรับให้กับเกษตรกร และการ
ใช้พื้นที่ของอ.ต.ก. เต็มพื้นที่ สำหรับเรื่อง
ค่าเช่าไม่ได้คาดหวังอะไร รวมทั้งส่งเสริม
ให้เป็นตลาดต้นแบบที่มีมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม”



'กรมชล'เบรกทำนาปรัง เชื่อนลระบายน้ำรับ'แล้ง'

กรมชลประทานปรับแผนส่งน้ำช่วยนาปรัง พร้อมเก็บเกี่ยว ส่งให้ปลูกข้าวนาปรังรอบต่อไป เหตุปริมาณน้ำมีจำกัด ต้องสำรองไว้ต้นฤดูฝนหน้า ดันเขื่อนสิริกิติ์ลดระบายน้ำ หวังไม่พอใช้ตลอดฤดูแล้ง ส่วนน้ำในเขื่อนภูมิพลลดน้อยลง "เชียงใหม่-พิษณุโลก-บุรีรัมย์" เริ่มประสบภัยแล้ง

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งน้ำต้นทุน ส่งไปสนับสนุนการใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยฯ และเขื่อนป่าสักฯ) ล่าสุด (7 ก.พ. 2557) มีปริมาณน้ำรวมกัน จำนวน 12,800 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.เมตร) หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของความจุอ่างฯ รวมกันทั้งหมด มีปริมาณน้ำที่สามารถนำ

มาใช้งานได้จำนวนทั้งสิ้น 6,104 ล้านลูกบาศก์เมตร

สำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนต่างๆ มีดังนี้ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำ 6,594 ล้าน ลบ.เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้งานได้ 2,794 ล้าน ลบ.เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำ 5,221 ล้านลบ.เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 55 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้งานได้ 2,371 ล้านลบ.เมตร

เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำ 422 ล้านลบ.เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้งานได้ 379 ล้านลบ.เมตร และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีปริมาณน้ำ 563 ล้านลบ.เมตร หรือ

อ่านต่อหน้า > 13

ต่อจากหน้า > 16

:กรมชล

คิดเป็นร้อยละ 59 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้งานได้ 560 ล้านลบ.เมตร

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้กำหนดแผนการใช้น้ำจากเขื่อนต่างๆ ช่างต้น เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2556/2557 ของลุ่มน้ำเจ้าพระยา เป็นปริมาณน้ำรวมทั้งสิ้น 5,300 ล้าน ล้านลบ.เมตร ซึ่งนำมาจากเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ รวมกันจำนวน 3,000 ล้าน ลบ.เมตร จากเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จำนวน 600 ล้านลบ.เมตร และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อีกจำนวน 700 ล้านลบ.เมตร และผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองมาเสริมอีก 1,000 ล้านลบ.เมตร

ผลการจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2556/2557 เฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ล่าสุด (7 ก.พ. 2557) มีการใช้น้ำไปแล้ว 3,641 ล้านลบ.เมตร คิดเป็นร้อยละ 69 ของแผนฯ คงเหลือปริมาณน้ำที่จะใช้ได้ตามแผนฯ อีกประมาณ 1,600 ล้าน ลบ.เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 33 ของแผนฯ ในขณะที่ฤดูแล้งยังเหลือระยะเวลาอีกกว่า 2 เดือน

"กรมชล"สั่งงดทำนาปรังรอบต่อไป
อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากปัจจุบันพื้นที่ชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งส่วนใหญ่อยู่



ในพื้นที่ภาคกลาง มีการทำนาปรังเกินแผนที่กำหนดไว้ ไปแล้วกว่า 2 เทก กรมชลประทานจึงต้องวางแผนการจัดสรรน้ำใหม่ ด้วยการเพิ่มการระบายน้ำมากขึ้นจากแผนเดิมที่ได้กำหนดไว้ เพื่อสนับสนุนพื้นที่นาปรังที่กำลังออกรวงและพร้อมจะเก็บเกี่ยวได้อีกไม่กี่วันข้างหน้า โดยจะไม่กระทบคลุมทุกพื้นที่หรือให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด

ทั้งนี้ มีข้อแม้ว่าทุกเกษตรกรที่เกี่ยวข้องผลิตข้าวรอบนี้เสร็จแล้ว จะต้องพักการทำนาปรังไว้ก่อนเนื่องจากปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งต้องสำรองไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนหน้านี้ด้วย จึงขอความร่วมมือจากเกษตรกรไม่เร่งทำนาปรังรอบต่อไป เพื่อให้การจัดสรรน้ำเป็นไปอย่างเพียงพอและไม่เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำในอนาคต

เขื่อนสิริกิติ์ลดระบายน้ำรับฤดูแล้ง

ด้าน นายณรงค์ อินโส ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยว่า จากการประชุมหารือร่วมกับเขื่อนสิริกิติ์ในช่วงนี้ อย่างไม่ลืมหูลืมตาว่าปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเหลือน้ำใช้งาน 2,400 ล้าน ลบ.เมตร หรือร้อยละ 36 จึงจำเป็นต้องลดการปล่อยน้ำเหลือเพียงวันละ 18 ล้าน ลบ.เมตร จาก 20 ล้าน ลบ.เมตร เมื่อเป็นเช่นนี้จังหวัดได้ทำหนังสือแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนทุกแห่งย้ำเตือนเกษตรกรเลื่อน

ทำนาปรังออกไปก่อนเพื่อป้องกันความเสียหายกับผลผลิต

น้ำในเขื่อนภูมิพลลดน้อยลง

ขณะที่เจ้าหน้าที่เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก แจ้งถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนภูมิพลในขณะนี้ว่า เขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำที่ใช้งานอยู่ที่ 2,800 ล้านลบ.เมตร หรือ ร้อยละ 28 ขณะที่มีการระบายน้ำ 20 ล้านลบ.เมตร

สำหรับระดับน้ำดังกล่าว เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาก็ถือว่าต่ำลงไปมาก ขณะที่การระบายน้ำในขณะนี้ ทางเขื่อนไม่กังวลในด้านการเกษตรเนื่องจากชาวทกทำนาปรังน้อยเพราะปัญหาความไม่ได้รับเงินรับจำนำข้าวจากรัฐบาล

บุรีรัมย์ประกาศภัยแล้งอำเภอ

นายสัญญาวัชรชัย รื้อวเหลือง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกมายอมรับว่าสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้น่าเร็วกว่าทุกปี ส่งผลให้แหล่งน้ำต่างๆ มีสภาพตื้นเขินและแห้งขอดลงอย่างรวดเร็ว ขณะที่ทางจังหวัดก็ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากภาวะภัยแล้งแล้ว 1 อำเภอ คือ อ.พุทไธสง เนื่องจากระลอกน้ำจากพายุบ้านซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตประปาบริการประชาชนจำนวน 8 หมู่บ้านใน ต.บ้านเป่า มีสภาพตื้นเขินแห้งขอดจนไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้

ทำให้ชาวบ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจำนวน 908

ครัวเรือนราษฎรที่ได้รับผลกระทบ กว่า 3,700 คน นอกจากนี้ยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการทำเกษตรกรรม และการปศุสัตว์ด้วย

เชียงใหม่เริ่มประสบภัยแล้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทะเลสาบดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ที่เคยมีน้ำกักเก็บหมกหมุ่นไว้ มีสภาพแห้งขอด กลายเป็นทะเลทรายมานานนับเดือน จนกลายเป็นสถานสัตว์น้ำ ทั้งกุ้งหอยปูปลาสัตว์น้ำเป็นเบือ และพื้นที่ที่เคยมีน้ำกักเก็บกลายเป็นที่เลี้ยงวัวควายของชาวบ้าน ร้านอาหารและเรือนแพท่องเที่ยว มีสภาพแห้งตื้น ต้องปิดให้บริการ ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยว เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้มาเร็ว

พิษณุโลกเริ่มแล้ง-ลำคลองแห้งขอด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ จ.พิษณุโลก สถานการณ์ภัยแล้งเริ่มรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ อ.บางระกำ เป็นอำเภอหนึ่ง ที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเป็นประจำทุกปี และปีนี้ที่คลองกุด คลองกล้า ซึ่งเป็นโครงการบางระกำโมเดลของรัฐบาล ที่ไหลผ่านบ้านตะแบกงาม หมู่ 9 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ ได้แห้งขอด จนแทบไม่มีน้ำแล้ว บางจุดก็แห้งขอดสามารรถเดินข้ามได้

ขณะที่ คลองหนองคาง แห่งลงจนพื้นดินแตก มาได้ราว 1 เดือนหลังจากที่สภาพอากาศเริ่มร้อนจัด และน้ำในแม่น้ำยมเริ่มแห้งลง